

สรุพบว่า สธ. ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น</p> <p>ข่าวสด สยามรัฐ</p>	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยอาการผู้ป่วยโรคเมอร์สชาวโอมาน ไม่มีไข้ หายใจเหนื่อยต้องใช้ออกซิเจน แต่โดยรวมอาการดีขึ้น ส่วนผู้สัมผัสผู้ป่วย 26คน ทุกคนสบายดี จะครบกำหนดสังเกตอาการวันที่ 5 และ 6 ก.พ.59</p> <p>-นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม กล่าวว่ายากกรณีโรคภัยร้ายสัปดาห์ไทยยังเสี่ยงพบผู้ป่วยเพิ่ม แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเสี่ยงไปในพื้นที่ระบาด</p> <p>-เสนอข่าว วันนี้ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการวิจัย การเฝ้าระวัง และการส่งต่อผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome : MERS) และโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) ที่ห้องวิเนส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เดอะเนชั่น MGR Online สปริงนิวส์</p> <p>โลกวันนี้</p> <p>มติชน</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า ไวรัสซิกาเป็นภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากทำให้มีความผิดปกติในทารกแรกเกิดหลายพันคนที่ประเทศบราซิล ขณะที่พยายามให้ทั่วโลกช่วยกันรับมือกับไวรัสดังกล่าว</p> <p>-เสนอรายงาน ว่า นักวิทยาศาสตร์บราซิล ส่งยุงตัดแต่งพันธุกรรมจากทวีปต่างๆ เข้าไปจับคู่กับยุงในบราซิล กลายเป็นยุงพิเศษซึ่งจะมีอายุสั้นกว่าปกติ ทำให้ยุงรุ่นใหม่ตายก่อนจะถึงวัยเจริญพันธุ์ครั้งต่อไป จากการทดลองเบื้องต้น พบว่า วิธีนี้สามารถลดประชา กรยุงลงได้ประมาณ 80 % การใช้ยุงลดจำนวนยุงด้วยตัวเอง จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งทำได้ในขณะนี้ และเป็นมาตรการหนึ่งในการลดจำนวนยุงที่แพร่เชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอภาพข่าว เจ้าหน้าที่เทศบาลฉีดยาฆ่ายุงตามท้องถนน ในกรุงเทพฯ ซีกัลปา ประเทศฮอนดูรัส ในความพยายามป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ที่</p> <p>-เสนอภาพข่าว นักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิล ที่สถานสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ คัดแยกเชื้อไวรัส โรคซิก้าสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>บ้านเมือง คอลัมน์สรรสาระ</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอบทความ ฝีมือคนไทย ตรวจวัด ค้นไวรัสแดงที่ “รู้เร็ว” สู้ภัยไข้เลือดออก ระบุว่า รศ.ดร.โกสุม จันทรศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และคณะ ได้มีการคิดค้น “ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสแดงที่ก่อโรคไข้เลือดออก แบบแยกซีโรไทป์ โดยใช้ดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบแถบ” ให้ผลที่แม่นยำ ขณะนี้กำลังจะเปิดอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก ในช่วงต้นเดือน ก.พ. 59 นี้ และรวมถึงกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มศว ซึ่งการใช้ชุดตรวจฯ นี้จะช่วยทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และรักษาได้ทันทั่วทั้งมากยิ่งขึ้น และ เครื่องวัดปริมาณดีเอ็นเอจากแถบสี พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ใช้ทำงานร่วมกับชุดตรวจฯ สามารถแบ่งระดับความเข้มข้นเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่การพบเชื้อปริมาณที่น้อย จนถึงการพบเชื้อในปริมาณที่เข้มข้นมาก โดย ใช้งบประมาณแค่ 4,000-5,000 บาท ขณะที่เครื่องของต่างประเทศมีราคาอยู่ที่ 200,000 บาท ซึ่งขณะนี้กำลังยื่นจดสิทธิบัตร</p> <p>-เสนอเกี่ยวกับ ห้องแล็บของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คือจุดเริ่มต้นของการคิดค้นแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อแดงที่ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก แม้ปัจจุบันยังไม่สามารถนำมาใช้รักษาโรคไข้เลือดออกในคนได้ เพราะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ก่อนนำมาทดลองกับคนที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าภายใน 4 ปี คนไทยจะมียารักษาโรคไข้เลือดออกได้ใช้กัน ล่าสุดทีมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรแล้ว 10 ประเทศทั่วโลก</p>
<p>มติชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์กำจัดมาลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ยกระดับการจัดการโรคมมาลาเรียของประเทศจากการควบคุม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ แนวหน้า	โรคเป็นการกำจัดโรค โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคมาลาเรียระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) วงเงินงบประมาณ 2,280 ล้านบาท มียุทธศาสตร์ 4 ข้อ คือ 1. เร่งรัดกำจัดการแพร่เชื้อในประเทศไทย ไม่ให้มีผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้นในพื้นที่ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และรูปแบบการกำจัดเชื้อ การสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติ และการส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพดูแลตนเอง โดยตั้งเป้าทุกอำเภอไม่มีการแพร่เชื้อมากขึ้น 3 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอ กก.อำนวยการกำจัดโรคมาลาเรียแห่งชาติเดือน ก.พ.นี้ จากนั้นจะเสนอกรม.เดือนมี.ค.
ข่าวสด	<p>สัมมนาป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559 ว่า ปัจจุบันปัญหาสุขภาพที่เป็นความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในยุคของการเปิดประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปีนี้ กรมควบคุมโรค พัฒนาร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งของแผนงานควบคุมโรคพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคให้มีความไว พัฒนาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า เร่งรัดให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ ออกกฎหมายใหม่ เช่น พ.ร.บ.โรคติดต่อ</p> <p>ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายลดโรคไว้หลายเรื่อง เช่น การรักษาสถานะปลอดโปลิโอ (ประเทศไทยปลอดโปลิโอตั้งแต่ปี 2540) ปี 2563 ผู้ป่วยหัดไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน (66 ราย) ปี 2563 ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ไม่เกิน 100 ราย และปี 2567 ทุกอำเภอของประเทศปลอดจากไข้มาลาเรีย เป็นต้น</p>
ข่าวสด	<p>เสนอรัฐเลิกบุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ได้เสนอให้รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายยกเลิกหรือลดจำนวนบุหรีปลอดภาษีที่ผู้เดินทางจะนำติดตัวเข้าประเทศได้ จาก 10 ซองในปัจจุบันให้เหลือ 1 ซองต่อคน ต่อการเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้ง เพื่อเป็นรายได้ของรัฐในการชดเชยกับที่รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายรักษาโรคเวลาที่ผู้สูบบุหรี่ป่วย การยกเว้นภาษีเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้สูบบุหรี่มากขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มงบประมาณรักษาโรคของรัฐ ทั้งยังทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากภาษีที่พึงจะได้</p>
เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ มติชน มติชน สปริงนิวส์	<p>ตรวจสอบร้านซูชิ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อัย.เผยว่า ได้ประสานสสจ.ตรวจสอบร้านซูชิทั่วประเทศ ตรวจสอบ “ความปลอดภัย-ความสะอาด”ของวัตถุดิบ เน้นเก็บตัวอย่างอาหารประเภท “ซาซิมิ-ซูชิ” หวั่นเชื้อโรคปนเปื้อนทำให้ท้องเสีย เก็บตัวอย่างส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่</p> <p>-เสนอข่าว นางวันพร ศรีเลิศ ผอ.กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม.เตรียมเรียกเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นทั่ว กทม.เฝ้าระวังเชื้อโรคในปลาดิบ โดยจะให้ส่งผู้สัมผัสอาหารหรือผู้ปรุงอาหาร เข้ารับการตรวจโรคติดต่อ 9 โรค ตามข้อบัญญัติ กทม. นอกจากนี้จะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการส่งผู้สัมผัสอาหารเข้าร่วมรับการอบรมสุขาภิบาลอาหารของ กทม.หลักสูตร 1 วัน ซึ่งเปิดอบรมทุกปี ปีละ 55 รุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยรุ่นแรกของปี 2559 จะเปิดอบรมในเดือนมีนาคมนี้ สำหรับผู้ประกอบการประเภทอื่น ๆ ก็สามารถส่งผู้สัมผัสอาหารมารับการอบรมได้ด้วยเช่นกัน โดยติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม.</p> <p>-เสนอข่าว รศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตपालพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตร ระบุเชื้อไวรัสโอยูส่วนใหญ่มักพบได้ในอาหารทะเล-อาหารไม่สะอาด นอกจากนี้ยังมีเชื้ออีกหลายอย่าง ส่วนร้านซูชิตามตลาดนัดก็ไร้เชื้อไวรัสโอยูได้หากทำสะอาด อย่าปากใจว่าร้านเล็กจะต้องมีเชื้อตลอด</p>
ข่าวสด	<p>ตุ๊กตาลูกเทพ</p> <p>-เสนอข่าว มีคนนำตุ๊กตาลูกเทพ มาทิ้งเต็มวัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม หลายสิบตัว เนื่องจากมีกระแสต่อต้านเลยอายุ ไม่กล้าอุ้มไปไหน อีกทั้งกระแสความฮิตเริ่ม</p> <p>- พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงเรื่องการใช้ตุ๊กตาเพื่อบำบัดอาการสมองเสื่อมหรืออาการป่วยทางจิตประสาทว่า ในประเทศไทยไม่มีการใช้ศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการของสังคมไทยอยู่กันแบบครอบครัว ดังนั้นในประเทศไทยจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตุ๊กตาบำบัด หรือแม้แต่สัตว์ที่ใช้กันต่างประเทศ ในประเทศไทยก็ใช้น้อยมาก ส่วนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ วิธีการสื่อสารด้วยคำพูดระหว่างกันยังถือเป็นวิธีที่จะกระตุ้นความรู้สึกร่วมกันมากที่สุด</p> <p>ทั้งนี้การใช้ตุ๊กตาบำบัด จะอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยอาการสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เฉพาะราย หรือผู้ที่มีความสนใจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เหมือนกันในกลุ่มเล็ก ๆ โดยผู้ที่ใช้ตุ๊กตาเพื่อบำบัดในต่างประเทศก็ไม่ได้นำออกมาเข้าสังคมหรือใช้นอกบ้าน แต่มีการจำกัดพื้นที่ในการให้อยู่ในกลุ่ม สำหรับคนไทยที่เริ่มมีความนิยมในตุ๊กตา มีการสื่อสารพูดคุย นำมาอยู่ร่วมกันในสังคม ก็จำเป็นต้องระวัง โดยเฉพาะหากเริ่มไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจ สุดท้ายจะสื่อสารได้กับเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ ด้วยกันเท่านั้น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เลี้ยงยึดใบวิชาชีพ ทพญ.เบ็ญจใช้ทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว กรณี ทพญ.ตลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ไม่ชดใช้ทุนรัฐบาล -รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) ระบุสร้างความเสียหายต่อวงการวิชาชีพอย่างมาก แฉมเสียชื่อเสียงไปทั่วโลก ทันตแพทยสภาควรตรวจสอบพฤติกรรมทบทวนการให้ใบอนุญาต พร้อมเรียกร้อง รว.ศึกษาฯ-สาธารณสุข ในฐานะผลิตกลุ่มคนเหล่านี้ออกมา เร่งหามาตรการล่อมคอก แม้จะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่ทำให้เสียชื่อเสียงไปทั่วโลก
<p>ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>แพทยสภาชันสูตรเสียชีวิตของชาย</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา มอบรายงานการชันสูตรศพนายชูวงศ์ แซ่ตั้ง ที่ทางญาติผู้เสียชีวิตมีข้อสงสัย 7 ข้อและสอบถาม มาให้นางวันเพ็ญ ธนธรรมสิริ พี่สาวของนายชูวงศ์ โดยผลการตรวจสอบอาทิ หนึ่งตามบนสองข้างมีเลือดออกที่เยื่อตาจนบวม กระดูกหักท่อนที่ 6 และท่อนที่ 7 พบว่ามาจากแรงกระแทกจากของแข็งที่ไม่มีคม ส่วนจะเป็นลักษณะใดไม่สามารถระบุได้ ต้องไปตรวจสอบร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป -ด้านนางวันเพ็ญ กล่าวว่า จะนำผลที่ได้ไปยื่นให้กองปราบฯ ภายในอาทิตย์นี้ ซึ่งทางครอบครัวค่อนข้างมั่นใจว่าการเสียชีวิตของนายชูวงศ์ไม่ใช่อุบัติเหตุ
<p>บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์ INN ,Thai TBS</p>	<p>ไทยเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมนักเภสัชวิทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รว.สธ กล่าวหลัง เปิดประชุมวิชาการ สมาพันธ์นักเภสัชวิทยาแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 13 กล่าวว่า บทบาทของเภสัชวิทยามีส่วนสำคัญในการค้นพบยาและการวิจัยพัฒนาโรคต่างๆที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ทั้งพัฒนานวัตกรรมด้านเภสัชวิทยาใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น หัวข้อในการจัดการประชุมครั้งนี้ คือการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ให้ใช้ได้จริงในตลาดสากล สามารถใช้ให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน เสริมสร้างเศรษฐกิจ
<p>ช่อง สทท.</p>	<p>รว.สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.ธรรมศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รว.สธ ตรวจเยี่ยม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อหาแนวทางทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนแพทย์ กับ รพ.สังกัด สธ. เนื่องจากรพ.ธรรมศาสตร์ เน้นการรักษาโรคมะเร็ง โดยมีเครื่องเร่งอนุภาคที่มีความทันสมัยที่สุดในประเทศ และในอีก 3 เดือนข้างหน้า มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เน้นการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.และให้รพ.ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ให้บริการอย่างครอบคลุมทั่วถึง
<p>ช่อง สทท.</p>	<p>ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ธวัช สุนทรราชจารย์ ผช.รมต.ประจำ สธ. พร้อมด้วย รว.การท่องเที่ยว และกีฬา ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทน สนง.ตรวจคนเข้าเมือง สมาคม รพ.เอกชน สมาพันธ์สปาไทย ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (medical and Wellness Tourism) โดยที่ประชุมมีมติพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน พร้อมตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติการเมืองสปานำร่องเมืองป่าต้นแบบ โดยเตรียมนำร่องที่สปกาลองท่อม จ.กระบี่
<p>ข่าวสด ,มติชน</p>	<p>ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพไทย-สิงคโปร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รว.สธ. ให้การต้อนรับ Dr.Amy Khor รว.สาธารณสุขสิงคโปร์พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือ เรื่องระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ของประเทศไทย สำหรับโรคไซซิกา (Zika Virus) และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สื่อ	ประเด็นข่าว
hfocus	ชื่นชมระบบฉุกเฉินอุบลราชธานี -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ชื่นชมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ผนึกกำลังร่วมกับท้องถิ่น รวมศูนย์รับแจ้งเหตุทุกประเภทเบ็ดเสร็จที่สายด่วน 1669 พร้อมทั้งชุดปฏิบัติการรับมือปัญหาสาธารณสุขภัยต่างๆ
คมชัดลึก	ให้วิตามินหวังลดเด็กพิการแต่กำเนิด -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สธ.ร่วมกับสปสข. ให้สิทธิคนไทยกินวิตามินรวม “เหล็ก-ไอโอดีน-โฟเลต” สัปดาห์ละเม็ด ป้องกันลูกพิการแต่กำเนิด แถมเพิ่มไอคิว คาดเริ่มได้ มี.ค.-เม.ย.นี้
แนวหน้า	โครงการพัฒนาดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย - นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณรขึ้น เป็นโครงการของขวัญจากกรมการแพทย์ในโอกาสปีใหม่ 2559 จะดำเนินการในเขต กทม. ทั้ง 50 เขต และทุกภาคทั่วประเทศ
แนวหน้า	โรคมะเร็ง - เสนอบทความ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเดินทางขึ้นเครื่องบินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dr. Edward L.Trimble ผู้อำนวยการ NCI Center of GlobalHealth ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งและเป็นผู้นำด้านนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอดประเทศสหรัฐอเมริกามีความยินดีที่มีความร่วมมือกับประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ และเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน จะทำให้การแก้ปัญหาโรคมะเร็งของภูมิภาคนี้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ไทยรัฐ	มาตรฐาน PrimaryGMP - เสนอบทความ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า สธ.เร่งพัฒนาอาหารแปรรูปบรรจุเสร็จพร้อมจำหน่าย ทั้งจากโอท็อป วิทยาลัยชุมชน และเอสเอ็มอี ผ่านมาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นต้น คุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและนอกประเทศตามมาตรฐานอาเซียน
แนวหน้า	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.9 เชิญชวนประชาชนตระหนักป้องกันตนเอง จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถ้าปฏิบัติไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ หรือหลีกเลี่ยงพกถุงยางอนามัยติดตัวไว้เสมอ และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ใช่ถือว่าประมาท และเสี่ยงต่อการติดโรค และถุงยางอนามัย นอกจากจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว ยังป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ได้อีกด้วย
เดลินิวส์	สกลนครขับเคลื่อนกำจัดมะเร็งท่อน้ำดี -เสนอสื่อกู้ข่าว รมว.สธ.เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการกำจัดปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดี จ.สกลนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ข่าวสด	เตือนภัยอากาศหนาว - สสจ.พะเยาเตือนภัยอากาศหนาวจัด ให้ประชาชนป้องกันตัวเองดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงไปถึงพระภิกษุ-สามเณร และผู้มีโรคประจำตัว ควรระวังเป็นพิเศษ
คมชัดลึก	สมาธิสั้นเทียม -เสนอข่าว ผศ.นพ.ฉัตร พิชัยรัตน์เสถียร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมากขึ้นส่งผลทำให้เกิดภาวะสมาธิสั้นเทียมได้ โดยทั่วไปเด็กจะมีอาการคล้ายๆ กับโรคสมาธิสั้น สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไป เด็กบางคนหมกมุ่นแต่เกม เวลาไปเรียนก็จะนึกถึงแต่เรื่องเกม จนขาดสมาธิในการเรียน บางคนถึงขั้นเอาแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนไปเล่นได้โต๊ะเรียน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรมีเทคนิคในการควบคุมดูแลเด็ก ๆ ในยุคดิจิทัล ดังนี้ 1.กำหนดเวลาให้ชัดเจน 2.สอดส่อง...ดูแลคอยดูว่าสิ่งที่ลูกเล่นอยู่คืออะไร มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับวัยของเขา 3.ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ใช้สื่อเทคโนโลยี 4.เล่นได้...แต่ไม่ใช่เจ้าของ 5.เล่นอย่างสมดุล 6.เรียกร้อง ความสนใจจากเด็กติดเกม และ 7.พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี</p>
<p>แนวหน้า เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ</p>	<p>วัยรุ่นพัทลุงก่อคดีฆาตกรรมโหด</p> <p>-เสนอข่าว กรณีกลุ่มคนร้ายล่องหน นายภาสกรณ์ คงสวัสดิ์ อายุ 18 ปี อยู่ชวต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ไปสังหารอย่างโหดเหี้ยมและฝังทิ้งไว้ในป่า พร้อมกับข่มขืน น.ส.แดง (นามสมมุติ) แฟนสาวของผู้ตาย โดยน.ส.แดงรอดตายมาได้ โดยพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.ตรัง</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล ยังคง ดูแลอาการบาดเจ็บของ น.ส.แดง อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ในช่วงระหว่างคืนวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา มีชายฉกรรจ์ หน้าตาตุตัน 5 คน พยายามมาค้นหาสืบเสาะกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่า น.ส.แดงพักรักษาตัวอยู่ห้องไหน แต่เจ้าหน้าที่ผัดสังเกตุ จึงปฏิเสธไม่ให้เข้าเยี่ยมญาติจึงขอเคลื่อนย้าย คนเจ็บไปตึกอื่นที่ไม่ใช่ตึกรวม เพื่อป้องกันอันตราย เพราะคิดว่าอาจเป็นคนของฝ่ายผู้ต้องหา ที่ต้องการเข้ามาข่มขู่หรือทำอันตราย กับ น.ส.แดง อีก</p> <p>ขณะที่นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอ ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ซึ่งเดินทางมาเยี่ยม น.ส.แดง ได้ทำหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดตรัง เพื่อขอให้ส่งกำลังตำรวจไปดูแล รักษาความปลอดภัย น.ส.แดงแล้ว พร้อมกับ ยืนยันว่าถ้ามีใครเกี่ยวข้องหรือให้การช่วยเหลือ ฝั่งผู้ต้องหาจะถูกดำเนินคดีทั้งหมด</p>